

บาท/ดอลลาร์ภาคบ่ายทรงตัวจากช่วงเช้า แต่แนวโน้มยังผันผวน-รอปัจจัยบวกใหม่

*บาท/ดอลลาร์ภาคบ่ายทรงตัวจากช่วงเช้า แต่ยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่า เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า หลังมีความกังวลต่อปัญหาหนี้สินในยุโรป และการติดตัวกลับของดอลลาร์ ส่งผลให้มีแรงขายสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยง ออกมาหนาแน่น

*รวมคลัง มองการอ่อนค่าของเงินบาทในวันนี้ เป็นไปตามเก็งกำไรปกติ ในตลาด หลังจากก่อนหน้านี้บาทแข็งค่ามาพอสมควร จากแรงเก็งกำไร ในเรื่องมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน (QE) รอบสองของสหรัฐฯ

*ขณะที่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ขณะนี้ ธปท.กำลังศึกษาเรื่องมาตรการในการเก็งกำไร จากเงินทุนที่ไหลเข้าจาก ต่างประเทศ

*ยูโรร่วงแตะจุดต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันนี้ โดย มีความเสี่ยงที่จะเข้าทดสอบแนวรับที่ 1.3600 ดอลลาร์ ขณะที่ความวิตก ครั้งใหม่เกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของไอร์แลนด์ ได้สร้างแรง กดดันในการส่งคำสั่งขายอย่างต่อเนื่อง

*ความวิตกเกี่ยวกับหนี้ของยูโรโซน ยังมีผลสกัดกั้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งถ่วงตลาดหุ้นทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศที่ส่งออก สินค้าโภคภัณฑ์

*แต่นักวิเคราะห์ในต่างประเทศบางรายยังมองว่า ดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้ม ที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยืนยันที่จะอัดฉีด มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจะให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ระดับต่ำ และทำให้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินสำหรับการระดมทุน

*17.17 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.80/85 จาก 29.81/86 ช่วงเช้า
ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 29.66/99 จาก 29.68/30.02 ช่วงเช้า

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 82.14/16 จาก 82.40/42 ช่วงเช้า

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3673/77 จาก 1.3624/27 ช่วงเช้า

"หลังจากผันผวนช่วงเช้า ก็เริ่มจะยืนได้ ยูโรก็ยืนได้เหมือนกัน ตลาดรอจังหวะที่จะ take profit กันอยู่แล้ว พอมีข่าวลบเข้ามา ก็เลยหนักมือหน่อย" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงบ่ายเริ่มลดความผันผวนลงจากช่วงเช้า และทรงตัวอยู่ได้ หลังจากยูโรซึ่งสะท้อนความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินในยูโรโซน ก็เริ่มทรงตัวได้เช่นกัน
ดีลเลอร์มองว่า ตลาดในระยะสั้นจะยังผันผวนต่อไป โดยตลาดจะติดตามดูผลการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มจี-20 รวมถึงการดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) รอบสองของสหรัฐ ที่จะทำให้กระแสเงินทุนไหลเข้ามาในเอเชียเพิ่มขึ้น ตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้